

Số 109 / LĐT BXH-VL,ATLĐ  
V/v báo cáo tổng kết tháng hành  
động về an toàn, vệ sinh lao động  
lần 1, năm 2017.

Ninh Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2017

## **BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG**

Thực hiện Hướng dẫn số 4401/LĐT BXH-ATLĐ ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017.

Ban chỉ đạo tháng an toàn vệ sinh lao động tỉnh Ninh Bình lần thứ 1 năm 2017 báo cáo kết quả tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động:

### **I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG**

**1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.**

#### **a. Sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh**

Ngày 08 tháng 2 năm 2017 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Ninh Bình.

Ngày 21 tháng 2 năm 2017, Ban chỉ đạo đã thống nhất ban hành kế hoạch số 13/KH-VLATVSLĐ về việc triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 tỉnh Ninh Bình chỉ đạo trực tiếp tới các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh và đăng tải trên trang Web Sở lao động – Thương binh và Xã hội là cơ qua thường trực của ban chỉ đạo.

#### **b. Chỉ đạo của các ngành, các địa phương trong tỉnh**

**Sở Lao động- Thương binh và Xã hội:** Với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh. Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động: số 362/LĐT BXH-VLATLĐ ngày 20 tháng 3 năm 2017, Công văn số: 509/BCĐ-VLATLĐ ngày 18 tháng 4 năm 2017; Công văn số: 103/LĐT BXH-VLATLĐ ngày 19 tháng 01 năm 2017, Công văn số: 363/LĐT BXH-VLATLĐ ngày 20/3/2017, Công văn số 515/BCĐTHĐATVSLĐ-VLATLĐ ngày 19/4/2017 để hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức tháng hành động an toàn vệ sinh lao động; hướng dẫn UBND thành phố Tam Điệp tổ chức thành công lễ Mít tinh hưởng ứng tháng hành động diêm của tỉnh.

**Sở Y tế:** Chỉ đạo các cơ quan và các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao

động đến các đơn vị trong toàn ngành; đã ban hành Kế hoạch số 748/SYT-NVY ngày 4/4/2017 để triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, chỉ đạo các đơn vị tăng cường khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, tổ chức 3 lớp tập huấn, kiểm tra 30 đơn vị.

**Liên đoàn Lao động tỉnh:** Ban hành công văn số 59/LĐLĐ-CSPL ngày 9/3/2017 chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, các Công đoàn cơ sở của doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác ATVSLĐ ở các ngành, các đơn vị cơ sở, củng cố và nâng cao năng lực mạng lưới ATVSLĐ, phát động tốt phong trào ở các đơn vị cơ sở.

**Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố, thị xã:** Có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Tổ chức cấp phát tài liệu, ấn phẩm thông tin tuyên truyền tới các đơn vị trực thuộc ...

## **2. Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động .**

Ngày 11/5/2017 tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại trung tâm văn hóa Thành phố Tam Điệp. Tham dự có các đồng chí trong Ban chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các UBND huyện, thành phố và các trường phòng lao động huyện, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo và hơn 1000 người lao động làm việc tại các doanh nghiệp và đông đảo quần chúng nhân dân gia buổi lễ. Các cơ quan Báo, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh đã cử phóng viên dự và đưa tin sự kiện này.

Tại buổi lễ Mít tinh, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo tháng an toàn vệ sinh lao động tỉnh - Giám đốc Sở Lao động TB&XH đã phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và lưu ý: các đơn vị doanh nghiệp quan tâm, tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động và duy trì tốt hoạt động ATVSLĐ trong năm tạo thành một nếp văn hóa an toàn trong doanh nghiệp góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về vật chất, tinh thần, sức khỏe cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Hưởng ứng phát động của ban chỉ đạo tỉnh ngay tại lễ mít tinh, các đơn vị, doanh nghiệp đã ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ năm 2017.

Để khích lệ phong trào thi đua trong công tác an toàn vệ sinh lao động Ban chỉ đạo tỉnh đã biểu dương 6 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích cao trong công tác ATVSLĐ năm 2016 và được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tặng bằng khen; Cục an toàn vệ sinh lao động, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tặng giấy khen.

## **3. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tháng hành động**

### **1. Thăm tặng quà cho các gia đình nạn nhân**

- Ban chỉ đạo tỉnh: thăm tặng quà 05 gia đình có nạn nhân bị chết do tai nạn lao động, mỗi phần quà trị giá 750.000 đồng.

- Các sở, ban, ngành và huyện thị thành phố đã thăm tặng quà 66 gia đình có nạn nhân bị tai nạn lao động, mỗi phần quà trị giá trung bình 600.000 đồng..

- Các doanh nghiệp đã tổ chức thăm tặng quà cho 17 gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, mỗi phần quà trị giá trung bình 1.000.000 đồng..

### **2. Hoạt động thông tin tuyên truyền**

Ban chỉ đạo tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng cung cấp thông tin để các cơ quan Báo, Đài phát thanh và truyền hình địa phương tuyên truyền cho Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với tổng số hàng trăm tin, bài tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau: các hoạt động của Tháng hành động; Phát lại các băng ghi âm, ghi hình các cuộc phỏng vấn lãnh đạo doanh nghiệp, phỏng vấn lãnh đạo Ban chỉ đạo tỉnh, các cuộc thi ATVSV giỏi... đưa tin các hoạt động trong suốt Tháng hành động; Xây dựng phóng sự chuyên đề về ATVSLEĐ.

Ban chỉ đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh đã phát hành 3.343 tờ rơi tranh áp phích, sách, đĩa CD về nội dung ATVSLEĐ bằng rôn tuyên truyền cho Tháng hành động.

### **3. Công tác kiểm tra giám sát.**

Ban chỉ đạo tháng an toàn vệ sinh lao động tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra về việc tổ chức tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và công tác ATVSLEĐ tại 10 doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động. Qua đợt kiểm tra các đơn vị đã có các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động: tổ chức mít tinh; cheo băng rôn khẩu hiệu; tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động; thi an toàn vệ sinh viên giỏi... Công tác an toàn vệ sinh lao động: Xây dựng hồ sơ quản lý an toàn vệ sinh lao động; kế hoạch an toàn vệ sinh lao động; các hồ sơ nghiệp vụ về công tác an toàn vệ sinh lao động..

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố, thị xã: đã tổ chức 65 cuộc kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị doanh nghiệp đã tổ chức tự kiểm tra để phát hiện các nguy cơ rủi ro và xây dựng phương án giảm thiểu; rà soát các nội quy, quy trình làm việc an toàn và đã được xây dựng, bổ sung.

### **4. Các hoạt động chuyên đề**

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hướng dẫn cho 5 doanh nghiệp có đông người lao động và nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; treo băng rôn khẩu hiệu tại các nơi tập trung đông dân cư để tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Sở Y tế Tổ chức 3 lớp tập huấn, tổ chức kiểm tra giám sát 30 doanh nghiệp, tổ chức tuyên truyền tới hàng nghìn người lao động, tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ.

Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền, treo băng rôn khẩu hiệu; cấp phát 1.300 tờ tranh áp phích, tờ gấp; Thăm tặng quà cho 10 gia đình công nhân viên chức công đoàn bị tai nạn lao động với số tiền là 1.500.000 đồng.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố, thị xã: Tổ chức cấp phát tài liệu, ấn phẩm thông tin tuyên truyền tới các đơn vị trực thuộc; Thăm tặng quà cho 30 nạn nhân, tổ chức kiểm tra tại 30 đơn vị trực thuộc quản lý...

Các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng Tháng hành động với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Có 264 cuộc tự kiểm tra công tác ATVSLĐ của các doanh nghiệp, nội dung kiểm tra bao gồm máy móc thiết bị, nhà xưởng và việc chấp hành các qui trình, qui phạm, biện pháp làm việc ATVSLĐ; Tổ chức 78 lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 7.704 người lao động; tổ chức hơn một nghìn phong trào thi đua an toàn vệ sinh lao động; tổ chức 6 hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi.

#### **4. Kinh phí tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động**

- Ban chỉ đạo tỉnh: 100.000.000 đồng từ ngân sách tỉnh
- Sở ban ngành, huyện thị thành phố: 1.742.210.000
- Tại các doanh nghiệp 2.130.412.000 đồng

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Những kết quả đã đạt được; bài học kinh nghiệm**

Tháng hành động quốc gia về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017 được các cấp, các ngành, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh thực hiện nghiêm túc trên cơ sở điều kiện thực tế của mỗi cơ quan đơn vị. Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở có sử dụng người lao động làm việc trong điều kiện có nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động, các công việc liên quan đến hàn cắt kim loại, các công trình xây dựng, khai thác khoáng sản tập trung đẩy mạnh các hoạt động theo chủ đề của tháng an toàn vệ sinh lao động "*Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp*". Đề ra được kế hoạch hành động để đảm bảo ATVSLĐ, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Sở Lao động TBXH, Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các cơ quan thông tin đại chúng đã tham gia một cách tích cực có hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn lao động.

Các sở, ban, ngành khác và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã triển khai hoạt động của Tháng hành động đến các đơn vị trực thuộc đạt hiệu quả tốt. Các đơn vị đã tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả sớm nhất về Ban chỉ đạo tỉnh điển hình là Chi nhánh xăng dầu tỉnh Ninh Bình, Công

ty Công nghiệp hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ MICCO, Công ty TNHH Great Global International, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, Công ty cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng, Công ty TNHH May Nien Sinh Ninh Bình...

## 2. Khó khăn, tồn tại

Vẫn còn một số sở, ngành và địa phương, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, chưa gửi kế hoạch hoạt động và báo cáo kết quả hoạt động của Tháng hành động về cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo; Việc phối hợp của một số cơ quan liên quan có lúc chưa đạt kết quả cao;

Nội dung hoạt động Tháng hành động ở một số địa phương, doanh nghiệp chưa phong phú nên chưa thu hút được sự quan tâm của người lao động;

Công tác thông tin tuyên truyền về ATVSLĐ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hộ kinh tế cá thể chưa được quan tâm đúng mức.

## 3. Kiến nghị, đề xuất

Trong năm 2017 các doanh nghiệp của tỉnh Ninh Bình vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng chung của nền kinh tế nên việc đầu tư cho công tác ATVSLĐ của các doanh nghiệp chắc chắn vẫn bị ảnh hưởng. Vì vậy để thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, Ban chỉ đạo kính đề nghị UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác này ngày một tốt hơn; đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh cần xác định rõ trách nhiệm và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh và các cơ quan chuyên môn quản lý công tác ATVSLĐ./.

4. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức Tháng hành động (thống kê theo Mẫu số 1).

### Nơi nhận :

- Bộ Lao động TBXH;
- Cục ATLĐ;
- UBND tỉnh;
- Các đồng chí trong BCD
- Sở Y tế;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- GD, các đ.c Phó GD Sở;
- Lưu VT, VL-ATLĐ

TM. BAN CHỈ ĐẠO TỈNH  
TRƯỞNG BAN



Lâm Xuân Phương



[The following text is extremely faint and illegible, appearing to be a list or index of items. It consists of several lines of text, possibly including names, dates, and descriptions, but the characters are too light to be transcribed accurately.]

11	Số cơ sở sản xuất tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động	cuộc	97	
12	Thâm gia đình nạn nhân, người bị nạn	Nạn nhân/gia đình	83	
13	Tổ chức hội thảo/hội nghị	cuộc	5	
14	Khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động:			
	Tập thể		20	
	Cá nhân		54	
15	Số vụ tai nạn xảy ra trong Quý II	vụ	Tăng 40%	% tăng, giảm so với cùng kỳ Quý II năm trước
	Trong đó:			
	Tổng số người bị tai nạn	người	Tăng 40%	
	Số người chết	người	Không tăng	
	Số người bị thương nặng	người	Giảm 10%	
16	Kinh phí			
	Ngân sách nhà nước/ hoặc kinh phí của cơ sở sản xuất kinh doanh	đồng	3,744,122,000	
	Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có)	đồng	128,500,000	
17	Các nội dung khác (nếu có)			



Mẫu số 1

## ĐẢNG TỈNH THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

### SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

# BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỜ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG

(Kèm theo báo cáo số: 105 / LĐTĐ-BHXH-VL,ATLĐ V/v báo cáo tổng kết tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1, năm 2017)

S T T	Các hoạt động	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Các lớp tập huấn, huấn luyện trong Quý II năm 2017 hưởng ứng Tháng hành động	lớp	158	
	Tổng số người được huấn luyện, trong đó:	người	19,736	
	Huấn luyện cho người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1)	người	576	
	Huấn luyện người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2)	người	492	
	Huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 3)	người	5,634	
	Huấn luyện cho nhóm 4 - người lao động	người	18,089	
	Huấn luyện cho người làm công tác y tế (nhóm 5)	người	82	
	Huấn luyện cho an toàn, vệ sinh viên (nhóm 6)	người	710	
	Huấn luyện cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (nếu có)	Người	356	
2	Tổ chức tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin trên truyền hình, báo chí	Tin, bài/ cuộc	20	
3	Ấn phẩm thông tin (Sách, báo, tờ rơi, tranh áp phích)	quyển/ tờ	3,323	
4	Phát động, triển khai các chiến dịch, phong trào thi đua về ATVSLĐ	phong trào/ chiến dịch	1	
	Số tập thể/ cá nhân tham gia	Tập thể/ cá nhân	7,885	
5	Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động	cuộc thi	13	
	Số lượng người tham gia	Người	2,703	
6	Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi	cuộc thi		
	Số lượng người tham gia	người		
7	Số cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành và từng ngành về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức trong Quý II.	Cuộc	65	
	Số doanh nghiệp, cơ sở được thanh tra, kiểm tra	Cơ sở	78	
	Số vi phạm được phát hiện	Vi phạm	138	
8	Tự kiểm tra về ATVSLĐ; rà soát phát hiện các nguy cơ rủi ro, bổ sung các nội quy, quy trình làm việc an toàn.			
	Các nguy cơ, rủi ro được phát hiện	Nguy cơ	282	
	Các nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây dựng, bổ sung	Nội quy/ quy trình	118	
9	Quan trắc môi trường lao động			
	Số cơ sở sản xuất thực hiện quan trắc môi trường lao động	Cơ sở	136	
	Số cuộc thực hiện quan trắc môi trường lao động (đối với cơ sở sản xuất)	Số cuộc	136	
10	Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động (Quý II năm)	cuộc	67	
	Tổng số người được khám	người	29,394	